
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป� 2558 

เม่ือวัน จันทร#  ที่  16 เดือน กุมภาพันธ# พ.ศ.๒๕๕8 
ณ  ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
--------------------------------------------------- 

ผู�มาประชุม  ๑0  คน 

๑. นายอนุวัชรพงศ  ใจชมชื่น   ประธานสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ 
๒. นายอภิชาติ  วรรณการ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ 

  ๓. นายอุ(นเรือน  กิติ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   
  ๔. นายวุฒิกร  สถิตวนา   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   
  ๕. นายหมอกวา  ปอโชโร   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
  ๖. นายสมเพชร  ตะบิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
  7. นายจินดา  พงษวารินทร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  8.นายไชยพร  สมปอน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  9.นายนิคม  อุ(นใจละ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  10.นายวิเชียร  จันตาบุญ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
 
ผู�ไม6มาประชุม  2  คน 

  1. นางรัตนา  กันทายวง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒/เลขานุการสภาฯ 
2. นายชัยพร  ตากลม   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 

 
ผู�เข�าร6วมประชุม  40  คน 

1. นายพนัธศักดิ์    แก!วสุดใจ  นายกเทศมนตรีตาํบลบ!านแปะ 
2. นายประวิช     คมขํา   รองนายกเทศมนตรีตําบลบ!านแปะ 
3. นายจตุรพร    ปAนตาอินทร  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ!านแปะ 
4. นายอรรถพล   กันทาคํา   เลขานุการนายกฯ 
5. นายทอน     แสนสิงห   ที่ปรึกษานายกฯ 
6. นายกองแก!ว   สําราญศรี  ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 3 
7. นายยวน     จันตาบูรณ  ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 19 
8. นายวชิาญ     ไชยวรรณ  ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 13 
9. นายอภิรักษ    จอมทัน   ผู!ช(วยผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 8 
10. นายอุดร     สมปอน   ผู!ช(วยผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 2 
11. นายจนัคํา     สุภายอง   ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 9 
12. นายสายนัต    เต็งนุ   ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 6 
13. นายพิศูจน     พรมปIญญา  ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 4 
14. นายถวิล    มูทา   ผู!ช(วยผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 12 
15. นายธีรศักดิ์    ใจรังสี   ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 18 
16. นายสงกรานต   แก!วแดง   สารวัตรกํานนัตําบลบ!านแปะ 
17. นายกิติพงษ    จันทรตาบุญ  ผู!อํานวยการกองคลัง 
18. น.ส.ธัญณัฐรดา    อ!วนดี   หัวหน!าฝLายพฒันาชุมชน 
19. นายอํานวย     สินธ ุ   ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 10 
20. นายสะอาด     ใจทําด ี   ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 15 
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21. น.ส.พัทยชรินทร   พรหมเสน  นักบริหารงานทั่วไป 
22. นางโชติกา    ศรีทับทิม  นิติกร 
23. นายสนธยา    ฟองทา   ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 7 
24. น.ส.นันทนภัทร   วงคคํา   เจ!าพนักงานธุรการ 
25. นางจนิตนา     อ่ิมใจ   นักวิชาการศึกษา 
26. น.ส.สร!อยฟNา   แสงพารา  เจ!าหน!าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
27. นางเจนจิรา    วรินทร   นักบริหารงานทั่วไป 
28. นายธณวรรธณ    พรหมมา   หัวหน!าสํานักปลัด 
29. นายประยูร    จินาจนัทร  ผู!อํานวยการกองช(าง 
30. นายวิทยา    สุดสายอึก  บุคลากร 
31. น.ส.กัญญา    บุญมาทอง  พนักงานจ!างทั่วไป 
32. น.ส.กัญญารัตน   จันตาบุญ  พนักงานจ!างเหมา 
33. น.ส.เขมิกา     พิเชฐกุลสัมพันธ  พนักงานจ!างทั่วไป 
34. น.ส.อรพรรณ    บุญญานุกุล  พนักงานจ!างเหมา 
35. น.ส.พอฤทัย    มูทา   พนักงานจ!างทั่วไป 
36. น.ส.วรัญญา    บุญมาปะ  พนักงานจ!างทั่วไป 
37. นางอํานวย     กันทะทิพย  พนักงานจ!างทั่วไป 
38. นายวีรพนัธ    มาตั๋น   พนักงานจ!างทั่วไป 
39. นายชยพล     สุเมธา   ผู!ช(วยเจ!าหน!าธุรการ 
40. น.ส.วรัญญา    มงคลเจริญพร  พนักงานจ!างทั่วไป 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.30  น. 
 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม  การประชุมวันนี้เปSนการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปT 2558  ตรง
กับวันจันทร ที่  16 กุมภาพันธ 2558 วันนี้ มีสมาชิกสภาฯ ได!ลาประชุมจํานวน 2 ท(าน  คือ         
ท(านชัยพร  ตากลม  สมาชิกสภาฯ เขต 1  ท(านรัตนา  กันทายวง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ซ่ึงเปSน
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว(าด!วยข!อบังคับการประชุมสภาท!องถ่ิน  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2554 ข!อ 10 ดังนั้น เพื่อให!เปSนไปตามระเบียบดังกล(าว  จึงขอให!สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ      
ผู!ที่มีความเหมาะสมและพิจารณาคัดเลือกเปSนเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน!าที่และจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุมคร้ังนี้ ขอเชิญครับ     

นายวิเชียร   จันตาบุญ             
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กล(าวทักทายที่ประชุม  ผมขอเสนอ สท.สมเพชร  ตะบิ เปSนเลขานุการสภาฯชั่วคราว ครับ 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ท(านวิเชียร  จันตาบุญ เสนอ สท.สมเพชร  ตะบิ ขอผู!รับรอง 2 คนครับ มี สท.จินดา  พงษวารินทร  
และ สท.วุฒิกร  สถิตวนา  เปSนผู!รับรอง และมีท(านใดจะเสนออีกหรือไม(ครับ ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุม
พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวตามที่เสนอมานี้   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายสมเพชร  ตะบิ  ปฏิบัติงานเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวสําหรับการ
ดําเนินการประชุมสภาฯ ในคร้ังน้ี                
                โดยมีคะแนนเสียง   เห็นชอบ        ๑0    เสียง  
                                        ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                        งดออกเสียง     -     เสียง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญ สท.สมเพชร  ตะบิ ได!ดําเนินการตามบทบาทหน!าที่ของเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ต(อไปครับ 

นายสมเพชร  ตะบิ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 

- กล(าวทักทายที่ประชุม บัดนี้ ถึงเวลากําหนดการประชุมแล!ว ได!ตรวจสอบผู!มาประชุม มีทั้งหมด
จํานวน 10 ท(าน อีก 2 ท(าน ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจไม(สามารถเข!าร(วมประชุมได!  ถือว(าครบ
องคประชุม สําหรับการประชุมวันนี้เปSนการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปT 2558  ตรงกับ    
วันจันทร ที่ 16 กุมภาพันธ 2558 ก(อนที่จะเข!าสู(วาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ         
ขอเรียนเชิญท(านประธานสภาฯ จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย ถ!าหากมีสมาชิกสภาฯ ท(านใดนับถือ
ศาสนาอ่ืนก็ให!ทําตามศาสนาที่นับถือได!เลย  และขอเรียนเชิญท(านทอน  แสนสิงห ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีฯ ได!นํากล(าวสวดมนต เพื่อความเปSนสิริมงคลแก(ผู!เข!าร(วมประชุม ทุกท(านครับ 

 -  การประชุมคร้ังนี้เปSนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปT ๒๕๕8  ณ  ห!องประชุมสภา
เทศบาลตําบลบ!านแปะ ขณะนี้ เวลา 09.30 น. ลําดับต(อไปขอเรียนเชิญท(านประธานสภาฯ ได!
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ  

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายผู!เข!าร(วมประชุม และขอเปAดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปT ๒๕๕8 
วันนี้มีเร่ืองแจ!งให!ทราบ ดังนี้ 

นายพันธศักดิ์  แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ขอประชาสัมพันธกําหนดจัดการแข(งขันกีฬาท!องถ่ินสัมพันธ ประจําปT
งบประมาณ 2558  ซ่ึงปTนี้องคการบริหารส(วนตําบลข(วงเปาได!เปSนเจ!าภาพในการจัดการแข(งขัน  และ
ภายในงานมีการแข(งขันกีฬามากมาย อาทิเช(น ฟุตบอล วอลเล(ยบอล เปตอง และตะกร!อ ตอนนี้แต(ละ
แห(งได!ดําเนินการแข(งขันกีฬาแต(ละประเภทไปบ!างแล!ว ซ่ึงเร่ิมแข(งขันกีฬา ตั้งแต(วันที่ 27 มกราคม 
2558  ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และจะปAดการแข(งขันกีฬาท!องถ่ินสัมพันธ ในวันที่ 7 มีนาคม 
2558  จึงแจ!งให!ที่ประชุมได!รับทราบและเข!าร(วมการแข(งขันในคร้ังนี้ด!วย   
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 - ด!วยเทศบาลตําบลบ!านแปะได!รับแจ!งจากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม(
จะดําเนินการสนับสนุนผ!าห(มให!แต(ละองคกรปกครองส(วนท!องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม( จํานวน  
400 ผืน  เพื่อให!แต(ละองคกรปกครองส(วนท!องถ่ินดําเนินการแจกจ(ายให!กับประชาชนในเขตพื้นที่ 
จึงประชาสัมพันธให!ที่ประชุมและสมาชิกสภาฯ ทุกท(านได!รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 
ประจําป� 2558  เม่ือวันที่  20 เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๕8 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญ สท.นิคม  อุ(นใจละ ประธานคณะกรรมการสามัญตรวจร(างรายงานการประชุมสภาฯ ได!
รายงานการตรวจรายงานประชุมในคร้ังที่แล!ว ขอเชิญครับ 

นายนิคม  อุ(นใจละ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ในฐานะประธานคณะกรรมการสามัญตรวจร(างบันทึกการประชุมฯ ได!
ดําเนินการตรวจร(างบันทึกรายงานการประชุม เม่ือวันที่ 23  มกราคม ๒๕๕8  ที่ผ(านมารายละเอียด
โดยทั่วไปไม(มีการแก!ไขในส(วนเนื้อหาสําคัญมีเพียงคําตก คําผิดเล็กๆ น!อยๆ ซ่ึงได!แจ!งให!เจ!าหน!าที่     
งานกิจการสภาฯ แก!ไขแล!ว เนื้อหาในส(วนสําคัญครบถ!วน ขอขอบคุณครับ 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯท(านใดมีข!อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม(  ถ!าไม(มีขอให!ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจําปT 2558  เม่ือวันที่ 20 มกราคม ๒๕๕8 ซ่ึงที่ประชุม
พิจารณาแล!ว จึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2                     
เม่ือวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕8  
                 โดยมีคะแนนเสียง       เห็นชอบ         10    เสียง  
                                             ไม6เห็นชอบ        -     เสียง 
                                             งดออกเสียง       -     เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป� 2558 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ืองกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําปT 2558 ขอเชิญท(าน
นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ    

นายพันธศักดิ์  แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุมขอเสนอ เร่ือง การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปT 2558  

 หลักการ  
1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงที่แก!ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 132) พ.ศ.

2552 มาตรา 24 ได!กําหนดว(า “ในปTหนึ่งให!มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญคร้ังแรก
และวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจําปTให!สภาเทศบาลกําหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งให!มีกําหนด
ไม(เกิน สามสิบวัน แต(ถ!าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต!องได!รับอนุญาตจากผู!ว(าราชการจังหวัด” และ 

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด!วยข!อบังคับการประชุมสภาท!องถ่ิน พ.ศ.2547 
และที่แก!ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 21 กําหนดว(า “การกําหนดจํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําปT ระยะเวลาและวันเร่ิมต!นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปTของแต(ละสมัยในปTนั้น 
วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปTของปTถัดไป ให!ประธานสภาท!องถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจําปTสมัยแรกของแต(ละปT 
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 เหตุผลและความจําเปCน   
  สภาเทศบาลตําบลบ!านแปะได!กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจําปT 2557 ที่ผ(านมา มีดังนี้ 

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2 กําหนดเร่ิมตั้งแต(วันที่ 1 มิถุนายน  2557 เปSนต!นไป มีกําหนด 30 วัน 
-สมัยสามัญ สมัยที่ 3 กําหนดเร่ิมตั้งแต(วันที่ 1 สิงหาคม  2557 เปSนต!นไป มีกําหนด 30 วัน 
-สมัยสามัญ สมัยที่ 4 กําหนดเร่ิมตั้งแต(วันที่ 1 พฤศจิกายน  2557 เปSนต!นไป มีกําหนด 30 วัน 

       และกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจําปT 2558 สมัยแรก กําหนดเร่ิมตั้งแต(วันที่  1
กุมภาพันธ  2558 เปSนต!นไป มีกําหนด 30 วัน ซ่ึงทางสภาเทศบาลฯ ได!กําหนดไว!แล!ว เพื่อให!
เปSนไปตามระเบียบฯ และเพื่อการบริหารงานของสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะเปSนไปด!วยความ
เรียบร!อย เทศบาลตําบลบ!านแปะจึงจําเปSนต!องกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปT 2558 โดย
ใช!ข!อมูลจากปTที่ผ(านมาประกอบการพิจารณา พร!อมทั้งกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปT 2559  

จึงได!เสนอสภาฯเพื่อ พิจารณาการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปT 2558 และ
การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปT 2559  

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท(านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ขอเชิญครับ 

นายนิคม   อุ(นใจละ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ขอนําเสนอเก่ียวกับกําหนดการสมัยประชุมสมัยสามัญ ของเทศบาลตําบล     
บ!านแปะ สมัยที่ 2 – 4  ดังนี้ 
     - สมัยที่ 2  กําหนดเร่ิมตั้งแต(วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปSนต!นไป 
     - สมัยที่ 3  กําหนดเร่ิมตั้งแต(วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เปSนต!นไป 
     - สมัยที่ 4  กําหนดเร่ิมตั้งแต(วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เปSนต!นไป 

นายจินดา  พงษวารินทร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

-กล(าวทักทายที่ประชุม เห็นด!วยกับท(านนิคม  อุ(นใจละ นําเสนอข!างต!นครับ 

 - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวาง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- หลังจากที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว  มีสมาชิกฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอ
เชิญครับ ถ!าไม(มีขอทบทวนการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปT 2558 ดังนี้ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 กําหนดเร่ิมตั้งแต(วันที่ 1 มิถุนายน  2558 เปSนต!นไป มีกําหนด 30 วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 กําหนดเร่ิมตั้งแต(วันที่ 1 สิงหาคม  2558 เปSนต!นไป มีกําหนด 30 วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 กําหนดเร่ิมตั้งแต(วันที่ 1 พฤศจิกายน  2558 เปSนต!นไป มีกําหนด 30 วัน 

ถ!าไม(มีข!อแก!ไขเพิ่มเติมแล!ว  ผมขอมติที่ประชุมโดยยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป� 2558 ดังน้ี                            
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 กําหนดเร่ิมตั้งแต6วันที่ 1 มิถุนายน  2558 เปCนต�นไป มีกําหนด 30 วัน 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 กําหนดเร่ิมตั้งแต6วันที่ 1 สิงหาคม  2558 เปCนต�นไป มีกําหนด 30 วัน 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 กําหนดเร่ิมตั้งแต6วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เปCนต�นไป มีกําหนด 30วัน 
       โดยมีคะแนนเสียง       เห็นชอบ       ๑0   เสียง 

                                     ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                   งดออกเสียง      -     เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป� 2559 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ตามที่ได!พิจารณาในวาระที่ 3 เก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ ประจําปT 2558 ไปแล!ว และสภาเทศบาลฯ จะพิจารณารวมถึงสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยแรกของปT 2559 มีสมาชิกฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ  

นายวิเชียร  จันตาบุญ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

-กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปT 2559  เร่ิม
ตั้งแต(วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 เปSนต!นไป 

 - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวาง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- หลังจากที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว  มีสมาชิกฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอ
เชิญครับ ถ!าไม(มีขอมติที่ประชุม กําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปT 2559 
เร่ิมตั้งแต(วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 เปSนต!นไป  โดยขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป� 2559 เร่ิมตั้งแต6
วันที่ 1 กุมภาพันธ# 2559 เปCนต�นไป  
 โดยมีคะแนนเสียง           เห็นชอบ       ๑0   เสียง 

                                  ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                  งดออกเสียง     -     เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง การพิจารณาย่ืนขอต6อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห6งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณ         
แม6นํ้าปHง บ�านดงเย็น หมู6ที่ 15 ตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม6 ราย นางปรียดา  
โกไศยกานนท#   

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การพิจารณายื่นขอต(อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9  แห(งประมวล
กฎหมายที่ดิน บริเวณแม(น้ําปAง บ!านดงเย็น หมู(ที่  15 ตําบลบ!านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม( ราย นางปรียดา โกไศยกานนท ขอเชิญท(านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง  การพิจารณาให!ความเห็นชอบ กรณี นางปรียดา  
โกไศยกานนท ยื่นขอต(อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา ๙ แห(งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณ           
แม(น้ําปAง บ!านดงเย็น หมู(ที่ 15  ตําบลบ!านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม( 

 เหตุผล  
          สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม( สาขาจอมทอง ส(งสําเนาคําขอต(อใบอนุญาตดูดทราย ราย         
นางปรียดา   โกไศยกานนท  พร!อมรูปแผนที่มาเพื่อให!เทศบาลตรวจสอบว(า การขออนุญาตดูดทราย
ในบริเวณดังกล(าว  มีผลกระทบทําให!ราษฎรได!รับความเดือดร!อนเสียหายหรือไม( ประการใด และ
พิจารณาให!ความเห็นชอบในฐานะผู!ปกครองท!องที่  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด!วยการ
อนุญาตให!ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ ข!อ ๑๓  

 
ความจําเปCน  
         เพื่อพิจารณาตรวจสอบว(าการขออนุญาตดูดทรายในบริเวณดังกล(าว ตามความในมาตรา 9    
แห( งประมวลกฎหมายที่ดิน ราย นางปรียดา  โกไศยกานนท  และเพื่อเปSนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว(าด!วยการอนุญาตให!ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ ข!อ ๑๓ จึงเสนอสภา
เทศบาลตําบลบ!านแปะพิจารณาอนุมัติต(อไป 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท(านนายกฯ ได!ชี้แจงเก่ียวกับการพิจารณายื่นขอต(อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9  แห(ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณแม(น้ําปAง บ!านดงเย็น หมู(ที่ 15 ราย นางปรียดา โกไศยกานนท  มี
สมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ขอเชิญครับ   



 

 

�

นายนิคม  อุ(นใจละ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ตามที่ท(านนายกเทศมนตรีฯ ได!กล(าวข!างต!นกระผมเห็นด!วยกับการ
พิจารณายื่นขอต(อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9  แห(งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณแม(น้ําปAง 
บ!านดงเย็น หมู(ที่ 15 เนื่องจากเปSนพื้นที่ทําเกษตรกรรมและต!องอาศัยน้ําจากแม(น้ําปAงเพื่อใช!หล(อ
เลี้ยงพืชผลทางการเกษตรมานานหลายปT  แต(ขอความร(วมมือผู!ประกอบการช(วยดูแลรักษาเร่ือง
ปIญหาที่อาจจะตามมา เช(น ฝุLนละออง ฯลฯ ขอบคุณครับ 

นายจินดา  พงษวารินทร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เห็นด!วยกับความคิดเห็นข!างต!น เพราะพื้นที่หมู(บ!านดังกล(าวเปSนพื้นที่
เกษตรกรรม และปIญหาฝุLนละอองที่อาจตามมาขอความร(วมมือผู!ประกอบการช(วยฉีดน้ํา ตาม
บริเวณถนนและข!างทางด!วยทุกคร้ัง ขอบคุณครับ 

นายอนุวัชรพงศ ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ผมขอให!ผู!นําหมู(บ!านที่เก่ียวข!อง ได!เสนอข!อคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล(าว ขอเชิญครับ 

นายสะอาด  ใจทําดี   
ผู!ใหญ(บ!าน หมู(ที่ 15 
 

- กล(าวทักทายที่ประชุม บ!านดงเย็นเปSนหมู(บ!านที่ได!รับผลกระทบในด!านการเกษตรเปSนอย(างมาก
ถ!าไม(ดําเนินการดูดทรายบริเวณดังกล(าวฯ เกษตรกรจะไม(มีน้ําทําการเกษตร ประกอบกับทางผู!นํา
หมู(บ!านได!ดําเนินการประชุมเพื่อทําการประชาคมกับชาวบ!านในพื้นที่เรียบร!อยแล!ว  ดังนั้นชาวบ!าน
ดงเย็นจึงไม(มีปIญหาเก่ียวกับการดําเนินกิจการดังกล(าว  

ที่ประชุม - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให!ความ
เห็นชอบยื่นขอต(อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห(งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณแม(น้ําปAง 
บ!านดงเย็น หมู(ที่ 15 ตําบลบ!านแปะ ราย นางปรียดา โกไศยกานนท  ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต6อใบอนุญาตดูดทราย ราย นางปรียดา  โกไศยกานนท#  ตามมาตรา 9 
แห6งประมวลกฎหมายที่ดินและตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด�วยการอนุญาตให�ดูด
ทราย พ.ศ.2546 หมวด 2 ข�อ13 ในบริเวณแม6นํ้าปHง หมู6ที่ 15 และให�ถือปฏิบัติตามระเบียบ      
ที่เกี่ยวข�องโดยเคร6งครัด โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม   
                    โดยมีคะแนนเสียง    เห็นชอบ        10    เสียง 

                               ไม6เห็นชอบ      -      เสียง 
                                      งดออกเสียง     -      เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง การพิจารณาย่ืนขอต6อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห6งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณ         
แม6นํ้าปHง บ�านสบแจ6มฝKLงขวา  หมู6ที่ 8 ตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม6  ราย 
บริษัท ลานนานคราทร จํากัด โดย นายวัฒนา  บุญวุฒิ (แทน) 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การพิจารณายื่นขอต(อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9  แห(งประมวล
กฎหมายที่ดิน บริเวณแม(น้ําปAง บ!านสบแจ(มฝIaงขวา  หมู(ที่ 8 ตําบลบ!านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม( ราย บริษัท ลานนานคราทร จํากัด โดย นายวัฒนา  บุญวุฒิ (แทน) ขอเชิญท(านนายกฯ 
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง  การพิจารณาให!ความเห็นชอบ กรณี บริษัท ลานนา
นคราทร จํากัด โดย นายวัฒนา  บุญวุฒิ (แทน)  ยื่นขอต(อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา ๙ แห(ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณแม(น้ําปAง หมู(ที่ ๘ ตําบลบ!านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม( 

 เหตุผล  
 สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม( สาขาจอมทอง ส(งสําเนาคําขอต(อใบอนุญาตดูดทราย  ราย     
บริษัท ลานนานคราทร จํากัด  พร!อมรูปแผนที่มาเพื่อให!เทศบาลตรวจสอบว(า การขออนุญาตดูดทราย
ในบริเวณดังกล(าว มีผลกระทบทําให!ราษฎรได!รับความเดือดร!อนเสียหายหรือไม( ประการใด และ



 

 

�

พิจารณาให!ความเห็นชอบในฐานะผู!ปกครองท!องที่ ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด!วยการ
อนุญาตให!ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ ข!อ ๑๓  

 ความจําเปCน  
            เพื่อพิจารณาตรวจสอบว(าการขออนุญาตดูดทรายในบริเวณดังกล(าว ตามความในมาตรา 9    
แห(งประมวลกฎหมายที่ดิน  ราย บริษัท ลานนานคราทร จํากัด และเพื่อเปSนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว(าด!วยการอนุญาตให!ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๒ ข!อ ๑๓ จึงเสนอสภา
เทศบาลตําบลบ!านแปะพิจารณาอนุมัติต(อไป 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท(านนายกฯ ได!ชี้แจงเก่ียวกับการพิจารณายื่นขอต(อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9  แห(ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณแม(น้ําปAง บ!านสบแจ(มฝIaงขวา หมู(ที่ 8 ราย บริษัท ลานนานคราทร 
จํากัด โดย นายวัฒนา  บุญวุฒิ (แทน)  มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม(                 
ขอเชิญครับ   

นายจินดา  พงษวารินทร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ตามที่ท(านนายกเทศมนตรีฯ ได!กล(าวข!างต!นกระผมเห็นด!วยกับการ
พิจารณายื่นขอต(อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9  แห(งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณแม(น้ําปAง 
บ!านสบแจ(มฝIaงขวา หมู(ที่ 8 แต(ขอความร(วมมือผู!ประกอบการช(วยดูแลรักษาเร่ืองปIญหาที่อาจจะ
ตามมา เช(น ฝุLนละออง ฯลฯ ขอบคุณครับ 

นายไชยพร  สมปอน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เห็นด!วยกับความคิดเห็นข!างต!น เพราะพื้นที่หมู(บ!านดังกล(าวเปSนพื้นที่
เกษตรกรรม และปIญหาฝุLนละอองที่อาจตามมาขอความร(วมมือผู!ประกอบการช(วยฉีดน้ํา ตาม
บริเวณถนนและข!างทางด!วยทุกคร้ัง ขอบคุณครับ 

นายอนุวัชรพงศ ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ผมขอให!ผู!นําหมู(บ!านที่เก่ียวข!อง ได!เสนอข!อคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล(าว ขอเชิญครับ 

นายอภิรักษ  จอมทัน 
ผู!ช(วยใหญ(บ!าน หมู(ที่ 8 
 

- กล(าวทักทายที่ประชุม บ!านสบแจ(มฝIaงขวาเปSนหมู(บ!านที่ได!รับผลกระทบในด!านการเกษตรเปSน
อย(างมากถ!าไม(ดําเนินการดูดทรายบริเวณดังกล(าวฯ เกษตรกรจะไม(มีน้ําทําการเกษตร ประกอบกับ
ทางผู!นําหมู(บ!านได!ดําเนินการประชุมเพื่อทําการประชาคมกับชาวบ!านในพื้นที่เรียบร!อยแล!ว ดังนั้น
ชาวบ!านสบแจ(มฝIaงขวาจึงไม(มีปIญหาเก่ียวกับการดําเนินกิจการดังกล(าว  

 - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให!ความ
เห็นชอบยื่นขอต(อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห(งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณแม(น้ําปAง 
บ!านสบแจ(มฝIaงขวา หมู(ที่ 8 ตําบลบ!านแปะ ราย บริษัท ลานนานคราทร จํากัด โดย นายวัฒนา  บุญ
วุฒิ (แทน) ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต6อใบอนุญาตดูดทราย ราย บริษัท ลานนานคราทร จํากัด โดย นายวัฒนา  
บุญวุฒิ (แทน)ตามมาตรา 9 แห6งประมวลกฎหมายที่ดินและตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว6าด�วยการอนุญาตให�ดูดทราย พ.ศ.2546 หมวด 2 ข�อ13 ในบริเวณแม6นํ้าปHง หมู6ที่ ๘ และให�
ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข�องโดยเคร6งครัด โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม   
                    โดยมีคะแนนเสียง    เห็นชอบ       10    เสียง 

                               ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                      งดออกเสียง     -      เสียง 

 
 
 
 



 

 

	

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เร่ิมประชุมต�อเวลา   13.00  น. 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ือง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการก6อสร�างถนน คสล. หมู6ที่ 17 บ�านต�นผึ้ง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการก(อสร!างถนน คสล.          
หมู(ที่ 17 บ!านต!นผึ้ง ตําบลบ!านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม( ขอเชิญท(านนายกฯ ชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการก(อสร!าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ!านต!นผึ้ง หมู(ที่ 17 ตําบลบ!านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม( 

 หลักการ  
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว(าด!วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส(วนท!องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก!ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) ข!อ ๒9 “การแก!ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ(ายในหมวดค(าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก(อสร!าง ที่ทําให!ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก(อสร!าง ให!เปSนอํานาจอนุมัติของสภาท!องถ่ิน”  

 เหตุผลและความจําเปCน   
           เนื่องจากเทศบาลตําบลบ!านแปะได!รับแจ!งจากผู!ใหญ(บ!านต!นผึ้ง หมู(ที่17 ขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก(อสร!างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โดยมีความกว!าง ความยาว และระยะทางรวม     
เท(าเดิมตามที่กําหนดไว!ในเทศบัญญัติรายจ(าย ประจําปTงบประมาณ พ.ศ.2558  เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ไม(สามารถดําเนินการก(อสร!างได! สาเหตุเกิดจากน้ําฝนไหลกัดเซาะถนน จนทําให!ดินพังทลาย 
ทําให!ขนาดตามความกว!างของสถานที่เดิมขาดหายไป  
           จึงได!เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการก(อสร!างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บ!านต!นผึ้ง หมู(ที่ 17 ตําบลบ!านแปะ ขอได!โปรดนําเสนอต(อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบ!านแปะ เพื่อพิจารณาต(อไป 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท(านนายกฯ ได!ชี้แจงเก่ียวกับการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการก(อสร!างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ!านต!นผึ้ง หมู(ที่ 17 มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม(                 
ขอเชิญครับ   

นายหมอกวา  ปอโซโร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ท(านนายกเทศมนตรีฯ ได!แจ!งข!างต!นนั้น  เนื่องจากกระผม
เปSนคนในพื้นที่และรับทราบถึงปIญหาว(าทําไมถึงต!องเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการก(อสร!าง  เนื่องจาก
สภาพพื้นที่เดิมช(วงฤดูฝนที่ผ(านมาเกิดฝนตกหนักน้ํากัดเซาะบริเวณดังกล(าวทําให!ไม(สามารถดําเนินการ
ก(อสร!างได!   

 - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให!ความ
เห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการก(อสร!างถนน คสล. หมู(ที่ 17 บ!านต!นผึ้ง ตําบลบ!านแปะ 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม( ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการก6อสร�างถนน คสล. หมู6ที่ 17 บ�านต�นผึ้ง 
ตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม6 
                    โดยมีคะแนนเสียง    เห็นชอบ       10     เสียง 

                               ไม6เห็นชอบ     -       เสียง 
                                      งดออกเสียง    -       เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองการพิจารณาร6างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2555 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การพิจารณาร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 แก!ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ขอเชิญท(านนายกฯ ชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง การพิจารณาร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง 
การจัดการสิ่ งปฏิ กูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 แก!ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2558 ตาม
รายละเอียดที่แจ!งให!กับสมาชิกสภาฯ เรียบร!อยแล!ว มีสมาชิกสภาฯท(านใดจะอภิปรายหรือไม( ขอ
เชิญครับ 

นายสมเพชร   ตะบิ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 

-  ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ ครับ การเสนอร(างเทศบัญญัตินี้ ต!องดําเนินการให!เปSนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด!วยข!อบังคับการประชุมสภาท!องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก!ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข!อ ๔๕ ญัตติร(างข!อบัญญัติที่ประชุมสภาท!องถ่ินต!องพิจารณาเปSนสามวาระ 
แต(ที่ประชุมสภาฯ จะอนุมัติให!พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได! ในการพิจารณาสามวาระรวด  
ผู!บริหารท!องถ่ินหรือสมาชิกสภาท!องถ่ินจํานวนไม(น!อยกว(าหนึ่งในสามของจํานวนผู!ที่อยู(ในที่ประชุม 
จะเปSนผู!เสนอก็ได! ข้ึนอยู(กับมติที่ประชุมของสภาเทศบาลฯ และเม่ือที่ประชุมสภาท!องถ่ินอนุมัติให!
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล!ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให!ที่ประชุมสภาท!องถ่ินเปSนการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให!ประธานที่ประชุมเปSนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท(านประธานสภา
ดําเนินการตามลําดับต(อไปครับ 

 -  ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวาง 

นายพันธศักดิ์  แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  เนื่องจากร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 
แก!ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 เปSนเร่ืองเก่ียวกับข!อกฎหมาย จึงขอที่ประชุมฯ พิจารณา      
๓ วาระรวด 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ผมขอมติที่ประชุมฯ ว(าเห็นชอบให!ประชุม ๓ วาระรวด ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม( ขอให! 
ที่ประชุมฯ ยกมือครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�พิจารณาเปCนสามวาระรวดและสมาชิกสภาฯ เปCนกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา    โดยมีคะแนนเสียง   เห็นชอบ      ๑0   เสียง 
                                            ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                            งดออกเสียง     -     เสียง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-  สมาชิกฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญครับ ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมรับหลักการแห(งร(าง
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 แก!ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ในวาระที่ 1 โดยขอให!ยกมือข้ึนครับ 

 
มติที่ประชุม 

 
-  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห6งร6างเทศบัญญัติ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ในวาระที่ 1 
                โดยมีคะแนนเสียง         เห็นชอบ       ๑0    เสียง 
                                               ไม6เห็นชอบ      -      เสียง 
                                               งดออกเสียง     -      เสียง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-  ผมขอถามที่ประชุมฯ ว(าจะแปรญัตติร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 แก!ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2558 ในวาระที่ ๒ หรือไม( เชิญครับ 



 

 





มติที่ประชุม 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

-  ไม6มี 

- หากที่ประชุมไม(มีการอภิปรายเพิ่มเติมแล!ว ผมขอถามที่ประชุมว(า จะคงร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
บ!านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 แก!ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2558 
เดิมหรือไม( ขอให!ยกมือข้ึนครับ 
 
-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยืนยันร6างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ในวาระที่ ๒   
                โดยมีคะแนนเสียง         เห็นชอบ         ๑0   เสียง 
                                           ไม6เห็นชอบ       -     เสียง 
                                           งดออกเสียง      -     เสียง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-  ต(อไป ในวาระที่ ๓ จะไม(มีการอภิปราย ถ!าเห็นสมควรให!ตราเปSนเทศบัญญัติฯ ตามที่เสนอมานี้ 
ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุม มติเห็นชอบให�ตราเปCนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558                    
                โดยมีคะแนนเสียง       เห็นชอบ       ๑0    เสียง 
                                            ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                            งดออกเสียง     -     เสียง 

ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองการพิจารณาร6างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปCน
อันตรายต6อสุขภาพ พ.ศ.255๘  

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การพิจารณาร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง การควบคุม
กิจการที่เปSนอันตรายต(อสุขภาพ พ.ศ.255๘  ขอเชิญท(านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปSนอันตรายต(อสุขภาพ พ.ศ.255๘
ตามรายละเอียดที่แจ!งให!กับสมาชิกสภาฯ เรียบร!อยแล!ว มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายหรือไม( 
ขอเชิญครับ 

นายสมเพชร   ตะบิ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 

-  ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ ครับ การเสนอร(างเทศบัญญัตินี้ ต!องดําเนินการให!เปSนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด!วยข!อบังคับการประชุมสภาท!องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก!ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข!อ ๔๕ ญัตติร(างข!อบัญญัติที่ประชุมสภาท!องถ่ินต!องพิจารณาเปSนสามวาระ 
แต(ที่ประชุมสภาฯ จะอนุมัติให!พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได! ในการพิจารณาสามวาระรวด  
ผู!บริหารท!องถ่ินหรือสมาชิกสภาท!องถ่ินจํานวนไม(น!อยกว(าหนึ่งในสามของจํานวนผู!ที่อยู(ในที่ประชุม 
จะเปSนผู!เสนอก็ได! ข้ึนอยู(กับมติที่ประชุมของสภาเทศบาลฯ และเม่ือที่ประชุมสภาท!องถ่ินอนุมัติให!
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล!ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให!ที่ประชุมสภาท!องถ่ินเปSนการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให!ประธานที่ประชุมเปSนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท(านประธานสภา
ดําเนินการตามลําดับต(อไปครับ 

 -  ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวาง 

นายพันธศักดิ์  แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  เนื่องจากร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปSนอันตรายต(อ
สุขภาพ พ.ศ.255๘   เปSนเร่ืองเก่ียวกับข!อกฎหมาย จึงขอที่ประชุมฯ พิจารณา ๓ วาระรวด 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ผมขอมติที่ประชุมฯ ว(าเห็นชอบให!ประชุม ๓ วาระรวด ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม( ขอให! 
ที่ประชุมฯ ยกมือครับ 
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ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�พิจารณาเปCนสามวาระรวดและสมาชิกสภาฯ เปCนกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา    โดยมีคะแนนเสียง   เห็นชอบ      ๑0    เสียง 
                                            ไม6เห็นชอบ      -     เสียง 
                                            งดออกเสียง     -     เสียง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-  สมาชิกฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญครับ ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมรับหลักการแห(งร(าง
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปSนอันตรายต(อสุขภาพ พ.ศ.255๘ 
ในวาระที่ 1 โดยขอให!ยกมือข้ึนครับ 

 
มติที่ประชุม 

 
-  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห6งร6างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่
เปCนอันตรายต6อสุขภาพ พ.ศ.255๘ ในวาระที่ 1 
                โดยมีคะแนนเสียง         เห็นชอบ       ๑0    เสียง 
                                               ไม6เห็นชอบ      -      เสียง 
                                               งดออกเสียง     -      เสียง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-  ผมขอถามที่ประชุมฯ ว(าจะแปรญัตติร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง การควบคุม
กิจการที่เปSนอันตรายต(อสุขภาพ พ.ศ.255๘  ในวาระที่ ๒ หรือไม( เชิญครับ 

มติที่ประชุม -  ไม6มี 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- หากที่ประชุมไม(มีการอภิปรายเพิ่มเติมแล!ว ผมขอถามที่ประชุมว(า จะคงร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
บ!านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปSนอันตรายต(อสุขภาพ พ.ศ.255๘  เดิมหรือไม( ขอให!ยกมือข้ึน
ครับ 

 
มติที่ประชุม 

 
-  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยืนยันร6างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่
เปCนอันตรายต6อสุขภาพ พ.ศ.255๘  ในวาระที่ ๒   
                โดยมีคะแนนเสียง         เห็นชอบ        ๑0    เสียง 
                                           ไม6เห็นชอบ       -     เสียง 
                                           งดออกเสียง      -     เสียง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-  ต(อไป ในวาระที่ ๓ จะไม(มีการอภิปราย ถ!าเห็นสมควรให!ตราเปSนเทศบัญญัติฯ ตามที่เสนอมานี้ 
ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุม มติเห็นชอบให�ตราเปCนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่
เปCนอันตรายต6อสุขภาพ พ.ศ.255๘ 
                โดยมีคะแนนเสียง       เห็นชอบ        ๑0    เสียง 
                                            ไม6เห็นชอบ      -      เสียง 
                                            งดออกเสียง     -      เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองอ่ืน ๆ 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-กล(าวทักทายที่ประชุม ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท(านที่ให!ความร(วมมือเข!าร(วมกิจกรรม “มหกรรม
ผ!าฝNายตอมือ 11๔ ปTe ของดีจfอมตอง” คร้ังที่ 8 ประจําปT 2558 เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558  
ณ  ที่ว(าการอําเภอจอมทองเปSนอย(างดีทุกท(าน  

 - หลังจากที่ประชุมได!หารือกันมาเปSนเวลาพอสมควรแล!ว ถ!าไม(มีผู!ใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาฯ ทุกท(านที่เสียสละเวลามาร(วมประชุมในวันนี้ ผมขอปAดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ         
สมัยแรก  ประจําปT 2558   ณ   บัดนี้ครับ 

ปHดการประชุม  เวลา  15.40  น. 

 

   
           
 
 
 

      
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ตรวจสอบแล�ว 

เม่ือวันที่          เดือน                        พ.ศ.๒๕๕8 
 

 (ลงชื่อ)              ประธานกรรมการ 
               (นายนิคม    อุ(นใจละ) 
 

 (ลงชื่อ)             กรรมการ 
   (นายไชยพร   สมปอน) 
 

 (ลงชื่อ)       กรรมการ 
              (นายวิเชียร   จันตาบุญ) 
 

(ลงชื่อ)       เลขานุการฯ 
               (นายสมเพชร   ตะบิ) 
 
   
 

สภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ ได�มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    เม่ือวันที่         เดือน                        พ.ศ.2558 

 

   (ลงชื่อ)              ประธานสภาฯ 
             (นายอนุวัชรพงศ   ใจชมชื่น) 

 
 

(ลงชื่อ)                        ผู!ทาน/ผู!ตรวจ 
            (นางรัตนา  กันทายวง) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ 

 

(ลงชื่อ)                        ผู!พิมพ 
        (นางสาวสร!อยฟNา  แสงพารา) 
          เจ!าหน!าที่บริหารงานทั่วไป 
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